




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นายจีระเดช ไชยรา	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๔)	กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิระดับสูง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายจิระเดช ไชยรา

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. 64)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 5 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา 5 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 28185 ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2545
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 88
3. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายจิระเดช ไชยรา

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. 64)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาภาวะซีดขาดธาตุเหล็กจากแผลในกระเพาะอาหาร comeron lesion (case report)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 พฤษภาคม 2558 – 30 กรกฎาคม 2558

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นปัญหาที่พบบ่อยและได้รับการรักษาจากแผนกอายุรกรรม และแผนกอื่นๆ ซึ่งภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเสียเลือดเรื้อรังในระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น มีแผลหรือเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร การมีประจำเดือนที่มากผิดปกติในผู้หญิง มีภาวะไอเป็นเลือดเรื้อรัง หรือปัสสาวะเป็นเลือด

กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพบผู้ป่วยภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กจากแผลในกระเพาะอาหาร comeron lesion ซึ่งพบได้ไม่บ่อย สาเหตุเกิดจากหูดหลอดอาหารที่ต่อกับกระเพาะอาหารหย่อน ที่โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 42 ปี ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง และการตรวจรักษาติดตามจนภาวะซีดดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

กรณีศึกษานี้ สามารถเป็นกรณีตัวอย่างให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์อายุรกรรม และแพทย์แผนกอื่นๆ ได้รับความรู้ การวินิจฉัย และหาสาเหตุของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก เพื่อจะได้ให้การตรวจรักษาวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ประสิทธิภาพของการรักษาเชื้อ H. pylori ในกระเพาะอาหารที่เพิ่มยา gestrobismol ในสูตรมาตรฐานที่โรงพยาบาลสิรินธร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อดูว่าประสิทธิภาพของการรักษาเชื้อ H. pylori ที่เพิ่มยา gestrobismol ในสูตรรักษา มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นเพียงใดจากการรักษาในสูตรมาตรฐานเดิม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาเชื้อ H. pylori ให้เพิ่มมากขึ้นจากสูตรมาตรฐานเดิม ที่เริ่ม มีภาวะดื้อยามากขึ้น